



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๙๗)

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่และการบริหารจัดการรายได้ของสำนักงานอธิการบดี

สืบเนื่องจากคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. กองคลังได้นำเงินรายได้ดังกล่าว นำเข้าเป็นเงินรับฝากซึ่งสามารถโอนเป็นเงินรายได้ในภายหลังได้ แต่กรณีการนำเงินรายได้ฝากเข้ากองทุนสวัสดิการ จะเป็นการเปิดกองทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยหรือไม่ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จะมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม สำหรับระดับคณะไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งในมหาวิทยาลัยอื่นจะดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ แต่อำนาจการบริหารจะอยู่ที่คณะกรรมการสวัสดิการทั้งหมด จึงควรพิจารณาแนวทางอื่น

๒. ควรตรวจสอบรายได้ในบางรายการว่าเป็นรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยหรือไม่ หรือเป็นรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เช่น ธนาคาร เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) เป็นต้น หากประสงค์จะนำเป็นรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ต้องเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายได้จากเดิมเป็นรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ไปเป็นรายได้ของสำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ ควรสำรวจว่า กองแผนงานได้บันทึกรายได้ดังกล่าวไว้ในประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถขอใช้งบประมาณเงินรายได้ในส่วนดังกล่าวได้

๓. การจัดสรรเงินรายได้ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน จะบริหารจัดการอย่างไร เช่น จัดสรรเป็นค่าซ่อมแซมเท่าใด ค่าระหนี้ที่ดินกองทุนสำนักงานอธิการบดีเท่าใด สมทบเข้ากองทุนฯ เท่าใด และรายได้ส่วนที่เหลือจะนำเข้าเป็นเงินรายได้ในลักษณะใด เป็นต้น และควรเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

ที่ประชุมได้มีมติให้คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่และการบริหารจัดการรายได้ของสำนักงานอธิการบดี นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการและรายงานงานการดำเนินงานในการประชุมครั้งต่อไป นั้น ในการนี้ คณะทำงานฯ แจ้งว่าได้หารือร่วมกันแล้ว มีความเห็นพอสรุปได้ดังนี้

๑. การบริหารพื้นที่ในภาพรวมยังไม่มีมีความชัดเจน เนื่องจากค่าเช่าพื้นที่บางแห่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย บางแห่งควรเป็นรายได้ของสำนักงานอธิการบดี แต่ในส่วนที่ใดที่เป็นอำนาจของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีจะไม่ก้าวล้ำ

๒. กรณีอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษาได้นำเรื่องหารือกับคณะกรรมการอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่สำนักงานอธิการบดีเสนอ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างจัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับต่อไป

๓. บริเวณพื้นที่อาคาร ๘๐ ปี จะหารือกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารพื้นที่ให้เหมาะสม เนื่องจากต้องจัดสรรพื้นที่สำหรับนักศึกษาด้วย และกรณีที่มีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๔. คณะทำงานได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจร้านกาแฟบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดีแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและสรุปผลข้อมูล ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นสำนักงานกลางที่ควรมีพื้นที่สะอาด สง่างาม แต่บริเวณร้านกาแฟจะจัดพื้นที่ขายสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบวางขายบริเวณหน้าต่างข้างห้องผู้อำนวยการกองคลัง ขอให้คณะทำงานตรวจสอบสัญญาว่าจ้างว่ามีการขายสินค้าประเภทดังกล่าวหรือไม่ ประการใด

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ พิจารณาแล้ว มีมติให้คณะทำงานฯ นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

  
(นางปราณี พันธุ์ดุม)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี